
Sendandi Athugasemd Svör
Leiðrétta þarf upplýsingar um fjölda íbúða í 
blokkunum

Athugasemd tekin til greina og 
umfjöllun um fjölda íbúða lagfærð í 
greinargerð deiliskipulagsins.

Skipulagshöfundur gerir ráð fyrir linditrjám á lóð 
húsanna. Þrífast þau hér á Akureyri?

Í greinargerð er leiðbeinandi ákvæði 
um trjátegundir og er því ekki kvöð 
um lindistré. 

Skipulagið gerir ráð fyri rmörgum bílastæðum, 
betra hefði verið að gera ráð fyrir í mesta lagi einu 
stæði pr. Íbúð.

Það er rétt að krafa um fjölda 
bílastæða er almennt að breytast en 
fjöldi þeirra í 
deiliskipulagsbreytingunni er í 
samræmi við ákvæði aðalskipulags 
um fjölda bílastæða, þ.e. 1 bílastæði 
per 75 fm íbúðarhúss og aldrei minna 
en 1,5 stæði fyfir hverja íbúð nema 
um sé að ræða eins herbergis íbúð 
minni en 50 fm.

Gert er ráð fyrir aksturstengingu inn á Skógarlund 
sem er breyting miðað við aðrar lóðir í hverfinu og 
er lítil sýn yfir gangstétt sem ekið er yfir. 

Í dag er aksturstenging frá lóðinni út á 
Skógarlund sem er sameiginleg með 
starfsemi lóðar norðan megin við. Sú 
tenging er ekki á góðum stað þar sem 
keyrt er yfir tvo göngustíga auk þess 
að vera á móti gatnamótum við 
Hrísalund en almennt eru 
krossgatnamót ekki talin æskileg 
nema þar sem umferðarljós eru. Með 
því að hafa tengingu frá Skógarlundi 
beint inn í bílakjallara hússins að þá 
mun umferð um íbúagötuna Furulund 
einnig aukast minna.

Farið er fram á að sýndar verði ráðstafanir til að 
gera göngutengingar meðfram og yfir Skógarlund 
tryggari. Eðlilegast væri að 1m beggja vegna 
Skógarlundar væri tekinn frá fyrir hjólandi umferð. 
Lágmarkið er að Akureyrarbær birti hönnun og 
áætlanir um framkvæmdir við eitthvað af þessu á 
þessu stigi skipulagsins.

Það liggur fyrir að á næstu árum þarf 
að gera breytingar á götunni 
Skógarlundi til að uppfæra hana til 
samræmis við nútímakröfur. Í þessu 
skipulagsverkefni var ákveðið að fara 
ekki í gerð deiliskipulags fyrir stærra 
svæði að þessu sinni og þess vegna er 
ekki verið að taka á útfærslu göngu- 
og mögulegra hjólastíga meðfram 
Skógarlundi. Ljóst er þó að breidd 
götunnar bíður upp á afmörkun 
sérstakra hjólastíga og hefur það 
verkefni verið rætt án þess að 
ákvörðun hafi verið tekin um útfærslu 
eða framkvæmd.

Jóhannes Árnason

Farið fram á að tilgreindar verði aðkomuleiðir með 
byggingarefni inn á lóðina. 

Það er rétt að útfærsla öruggra 
aðkomuleiða að 
uppbyggingarsvæðum er mikilvægt 
verkefni, sérstaklega þegar um er að 
ræða lóðir inn í byggð. Ekki er þó talið 
að slíkt eigi heima við gerð 
deiliskipulags heldur verður því 
verkefni vísað til útgáfu 
byggingarleyfis. 

Hildur Friðriksdóttir Tillagan er ekki í samræmi við byggingarlistastefnu 
bæjarins.

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 



eru austan Skógarlundur.  Lundur 
hefur þvi miður verið í mikilli 
niðurnýslu í langan tíma og er bænum 
ekki til prýði. Uppbygging til 
samræmis við breytingu á 
deiliskipulagi mun þannig 
betrumbæta umhverfið til mikilla 
muna. Umrætt hús er ekki friðað og 
þó svo að núverandi húsi hafi verið 
hluti af landbúnaðarstarfsemi á sínum 
tíma er það ekki talin nægjanleg 
ástæða til að vernda þau í ljósi 
núverandi ástands.

(Til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið ákveðið að 
lækka annað af fyrirhuguðum húsum 
úr 7 hæðum í 5/6)

Niðurrif bygginga er ekki í samræmi við umhverfis- 
og loftslagsstefnu. 

Það er rétt að við vissar aðstæður 
getur niðurrif bygginga talist 
óskynsamleg með tilliti til 
umhverfisáhrifa, en það fer þó eftir 
aðstæðum hverju sinni. Í því tilviki 
sem hér um ræðir er verið að 
endurskipuleggja eldri 
landbúnaðarlóð sem íbúðarsvæði 
með nokkuð mörgum íbúðum. 
Núverandi mannvirki á lóðinni eru 
þess eðlis að erfitt væri að umbreyta 
þeim í íbúðir auk þess sem ástand 
þeirra er bágborið. 

Þétting byggðar virðist fyrst og fremst vera á 
forsendum verktaka og gróðahyggju.

Það er stefna aðalskipulags 
Akureyrarbæjar að beina þróun 
íbúðarsvæða á þéttingarsvæði eins og 
mögulegt er til að nýta betur þá 
grunngerð sem fyrir er. Með því er 
leitast við að stytta fjarlægðir milli 
íbúða og þjónustu og atvinnu. Það er 
mat meirihluta skipulagsráðs að 
fyrirhuguð uppbygging sé til góða 
enda verða t.d. áhrif skuggavarps 
minniháttar í ljósi staðsetningar 
fyrirhugaðra húsa. Uppbygging íbúða 
á þessu er þáttur í þeirri viðleitni að 
minnka þörfina á útþenslu bæjarins 
með tilheyrandi neikvæðum 
umhverfisáhrifum.

5 og 7 hæða blokkir eru allt of háar og ekki í 
samræmi við umhverfið. Ekkert tillit tekið til 
byggðar sem fyrir er. 

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. 

En til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6. 

Bragi Guðmundsson

Skuggavarp er vanmetið. Það er ljóst að með byggingu 
fjölbýlishúsa á lóð þar sem nú eru 
mun lægri mannvirki að þá mun 
skuggavarp aukast á vissum svæðum. 
Skuggavarpið mun þó að mestu hafa 



áhrif á svæði norðan og austan 
lóðarinnar, þ.e. ekki á núverandi 
íbúðabyggð. Þess má geta að 
upphaflega var miðað við að austara 
húsið yrði 6 hæðir en var það lækkað 
um eina hæð til að minnka áhrif 
skuggavarps á fjölbýlishúsalóða 
austan Skógarlundar.

Þessi háhýsi munu skerða útsýni verulega úr 
mörgum íbúðum í nágrenninu og skerðir lífsgæði.
Fyrirhuguð baklóð við Viðjulund 1a er stór sem 
leiðir til þess að háhýsið á þeirri lóð kemur beint til 
móts við Furulund 17 og verður íbúum þar til 
verulegs ama. Engin rök færð fyrir því hvers vegna 
húsið er ekki mun sunnar á lóðinni.

Að mati skipulagsráðs er ekki talið að 
húsin mun skerða útsýni frá 
núverandi húsum sem neinu nemur 
og er ekki að sjá frá hvaða húsum það 
gæti verið. Ástæða þess að húsin eru 
ekki sunnar á lóðinni er að almennt er 
miðað við að útisvæði lóða séu í 
suðurhluta lóða.

Með því að afleggja núverandi snúningsstæði við 
Furulund mun umferð aukast inn í Furulundinn. 
Umferðartengingar milli Furulundar og 
Skógarlundar eru nú þegar erfiðar og batna ekki við 
aukinn umferðarþunga. 

Almennt er ekki gert ráð fyrir 
snúingssvæðum í götum nema í enda 
þeirra og er því eðlilegt að það sama 
gildi um Furulund. Varðandi 
umferðarþunga að þá er ekki talið að 
fjölgun íbúða á lóð Viðjulundar 1 
muni hafa veruleg áhrif í för með sér 
enda er ljóst að verulegur hluti 
umferðar verði beint frá Skógarlundi í 
bílakjallara.

Merkilegt að tillagan sé sett fram á síðustu stundu 
áður en ákvæði um húsafriðun taka gildi. Merkileg 
landbúnaðar- og framkvæmdasaga fylgir 
núverandi byggingum á lóðinni, tilvalið að útbúa 
svæði sem nýta mætti til útikennslu og 
kennsluaðstöðu innandyra til vitnis um lífshætti 
íbúa bæjarins fyrr á tímum.

Tímasetning auglýsingar 
deiliskipulagsbreytingar hefur ekert 
með lagabreytingar að gera enda hafa 
þær í raun ekki áhrif á málið. Húsin 
teljast ekki friðuð, hvorki skv. eldri 
eða nýrri lögum og þó svo að 
núverandi húsi hafi verið hluti af 
landbúnaðarstarfsemi á sínum tíma er 
það ekki talin nægjanleg ástæða til að 
vernda þau í ljósi núverandi ástands. 
Þá er Akureyrarbær ekki eigandi húsa 
á lóðinni og hefur aldrei verið og þess 
vegna hafa ekki verið uppi hugmyndir 
um að bærinn nýti svæðið með 
einhverjum hætti. 

Blokkirnar eru úr takti við núverandi umhverfi. 
Hrikaleg þróun í rótgrónu hverfi með fallegu 
útsýni.

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. (En til að 
koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6. 

Lilja Magnúsdóttir

Gera athugasemdir við skuggavarp í þrjá mánuði 
eingöngu.

Það er ljóst að með byggingu 
fjölbýlishúsa á lóð þar sem nú eru 
mun lægri mannvirki að þá mun 
skuggavarp aukast á vissum svæðum. 
Skuggavarpið mun þó að mestu hafa 
áhrif á svæði norðan og austan 
lóðarinnar, þ.e. ekki á núverandi 
íbúðabyggð. Þess má geta að 
upphaflega var miðað við að austara 
húsið yrði 6 hæðir en var það lækkað 
um eina hæð til að minnka áhrif 



skuggavarps á fjölbýlishúsalóða 
austan Skógarlundar.

Engar mælingar hafa verið gerðar á svifryks- og 
hljóðmengun frá umferð

Varðandi umferðarþunga að þá er 
ekki talið að fjölgun íbúða á lóð 
Viðjulundar 1 muni hafa veruleg áhrif 
í för með sér enda er ljóst að 
verulegur hluti umferðar verði beint 
frá Skógarlundi í bílakjallara. Ekki er 
talið að fjölgun íbúða á þessu svæði 
muni hafa teljanleg áhrif á  svifryks- 
og hljóðmengun.

Upplýsingar um markhóp 
skipulagsbreytingarinnar eru villandi.

Hvorki í deiliskipulagsgögnum né 
auglýsingu tillögunnar er fjallað um 
markhóp íbúðanna. Engin skilyrði eru 
sett um t.d. aldur þeirra sem geta 
keypt íbúðir og því getur verið erfitt 
að segja til um hverjir muni kaupa 
íbúð í húsunum. Nálægð íbúðanna við 
skóla og íþróttasvæði gætu þó hentað 
fyrir fjölskyldur með börn en 
fyrirhuguð útfærsla húsanna, þ.e. 
íbúðir með yfirbyggðar svalir og 
bílastæði í bílakjallara, hafa einnig 
verið eftirsóttar af eldra fólki. 

Íbúar í raðhúsum í Furulundi verða fyrir 
verulegum áhrifum vegna umferðar. Einnig verður 
vegið að persónulegu rými íbúa í Spónsgerði þar 
sem efri hæðir eru í beinni sjónlínu inn á lóðir og 
sólpalla.

Ekki er talið að bygging húsa á lóðinni 
munu hafa veruleg áhrif á íbúa 
Spónsgerðis umfram það sem eðlilegt 
getur talist í þéttbýli enda meira en 
100 m á milli lóðanna. 

Okkur grunar að stefnt sé að því að komast hjá 
reglum MÍ um friðun húsa með því að keyra þetta 
einkaverkefni í gegn á miklum hraða.

Tímasetning auglýsingar 
deiliskipulagsbreytingar hefur ekert 
með lagabreytingar að gera enda hafa 
þær í raun ekki áhrif á málið. Húsin 
teljast ekki friðuð, hvorki skv. eldri 
eða nýrri lögum

Tel að þessar blokkir séu stór mistök, stinga í stúf 
við núverandi blokkir og að auki mun hærri. 
Breyta útliti hverfisins og byrgja fyrir útsýni úr 
núverandi blokkum.
.

 Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. 

Að mati skipulagsráðs er ekki talið að 
húsin mun skerða útsýni frá 
núverandi húsum sem neinu nemur 
og er ekki að sjá frá hvaða húsum það 
gæti verið. Ástæða þess að húsin eru 
ekki sunnar á lóðinni er að almennt er 
miðað við að útisvæði lóða séu í 
suðurhluta lóða.

En til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6. 

Kristín Anna Svavarsdóttir

Breyta snjóþunga gatna og auka umferðarþunga Varðandi umferðarþunga að þá er 
ekki talið að fjölgun íbúða á lóð 
Viðjulundar 1 muni hafa veruleg áhrif 
í för með sér enda er ljóst að 



verulegur hluti umferðar verði beint 
frá Skógarlundi í bílakjallara.

Erfitt er að meta áhrif uppbyggingar á 
snjóþunga gatna en ekki er talið að 
áhrifin verði neikvæða, nema síður sé.

Blokkirnar tvær eru of háar miðað við umhverfið 
og skapa ljótt bæjarrými.

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. 

(En til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6/5.).

Skuggavarpsteikningar eru fjandsamlegar. Sýna 
bara sumarmánuðina. 

Það er ljóst að með byggingu 
fjölbýlishúsa á lóð þar sem nú eru 
mun lægri mannvirki að þá mun 
skuggavarp aukast á vissum svæðum. 
Skuggavarpið mun þó að mestu hafa 
áhrif á svæði norðan og austan 
lóðarinnar, þ.e. ekki á núverandi 
íbúðabyggð. Þess má geta að 
upphaflega var miðað við að austara 
húsið yrði 6 hæðir en var það lækkað 
um eina hæð til að minnka áhrif 
skuggavarps á fjölbýlishúsalóða 
austan Skógarlundar.

Stefán Pétursson

Ekki er hægt að taka afstöðu til þess hversu hófsöm 
þessi þétting byggðar er. Nýtingarhlutfall er ekki 
gefið upp. Skipulagsdeild sýnir kæruleysi gagnvart 
íbúum með því að gefa ekki þessar tölur upp.

Í gögnum deiliskipulags kemur fram 
að nýtingarhlutfall lóðarinnar sé 1,75.

Framkvæmdin mun skapa mun meiri umferð við 
gatnamót Þingvallastrætir, Skógarlundar og 
Vallargerðis með aukinni hljóð- og svifryksmengun 
sem ekki er á bætandi. 

Varðandi umferðarþunga að þá er 
ekki talið að fjölgun íbúða á lóð 
Viðjulundar 1 muni hafa veruleg áhrif 
í för með sér þó svo að fjölgun íbúða 
mun alltaf hafa einhver áhrif. 

Með meiri umferðarþunga þarf að hafa í huga rými 
fyrir gangandi og hjólreiðafólk.Ráðlegt að skoða 
möguleika á hjólastíg niður Þingvallastræti og í 
Skógarlundinum. 
Þarf að gera gatnamót Skógarlundar, Þingv.strætis 
og Vallargerðis öruggari.

Það er rétt að á næstu árum þarf að 
skoða sérstaklega útfærslu bæði 
Skógarlundar og Þingvallastrætis og 
uppfæra til samræmis við 
nútímakröfur, t.d. með því að leggja 
meiri áherslu á gangandi og hjólandi.
Í þessu skipulagsverkefni var ákveðið 
að fara ekki í gerð deiliskipulags fyrir 
stærra svæði að þessu sinni og þess 
vegna er ekki verið að taka á útfærslu 
göngu- og mögulegra hjólastíga 
meðfram Skógarlundi og 
Þingvallastræti. Ljóst er þó að breidd 
götunnar bíður upp á afmörkun 
sérstakra hjólastíga og hefur það 
verkefni verið rætt án þess að 
ákvörðun hafi verið tekin um útfærslu 
eða framkvæmd.

Ottó Hólm Reynisson

Fyrrihugaðar byggingar eru engan veginn í takt við 
núverandi skipulag. Telur eðlilegt að miða við fimm 
hæðir hámark. 

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 



fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. 

(En til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6/5.).

Ámælisvert að einungis sé skoðað skuggavarp yfir 
þrjá mánuði ársins. 

Það er ljóst að með byggingu 
fjölbýlishúsa á lóð þar sem nú eru 
mun lægri mannvirki að þá mun 
skuggavarp aukast á vissum svæðum. 
Skuggavarpið mun þó að mestu hafa 
áhrif á svæði norðan og austan 
lóðarinnar, þ.e. ekki á núverandi 
íbúðabyggð. Þess má geta að 
upphaflega var miðað við að austara 
húsið yrði 6 hæðir en var það lækkað 
um eina hæð til að minnka áhrif 
skuggavarps á fjölbýlishúsalóða 
austan Skógarlundar.

Skoða þarf möguleika á hljóðvegg við lóðamörk 
Spónsgerðis og Þingv.strætis.

Þar sem ekki er talið að þessi 
uppbygging hafi veruleg áhrif á 
heildarumferð á svæðinu er ákvörðun 
um byggingu hljóðveggs við 
Þingvallastræti ekki hluti af þessu 
verkefni.

Áform um 5 og 7 hæðir ekki spennandi. Verða í 
ósamræmi við byggingar í kring sem eru 1, 2 og 4 
hæðir og breytir ásýnd hverfisins.

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. En til að 
koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6.

Jóhann Ævarsson

Hefur áhyggjur af aukinni bílaumferð í furulundi. Varðandi umferðarþunga að þá er 
ekki talið að fjölgun íbúða á lóð 
Viðjulundar 1 muni hafa veruleg áhrif 
í för með sér enda er ljóst að 
verulegur hluti umferðar verði beint 
frá Skógarlundi í bílakjallara.

Ekkert jákvætt við þessa tillögu, hvorki fyrir ásýnd 
bæjarins né fyrir íbúa í nágrenninu.
Þessir turnar koma til með að sjást allsstaðar að 
þarna á brekkunni.

Að mati meirihluta skipulagsráðs 
fellur fyrirhuguð uppbygging 
ágætlega að nánasta umhverfi þar 
sem á nærliggjandi lóðum eru 
fjölmörg fjölbýlishús, þó svo að þær 
eru austan Skógarlundur. 

En til að koma til móts við innkomnar 
athugasemdir hefur verið samþykkt 
að lækka annað af fyrirhuguðum 
húsum úr 7 hæðum niður í 6.

Kemur til með að rýra lífsgæði íbúa í nágrenninu og 
gera fasteignamarkað erfiðari.

Ekki er talið að uppbyggingin muni 
hafa neikvæð áhrif á fasteignamarkað 
svæðisins, nema síður sé, þar sem 
ástand lóðarinnar hefur ekki verið góð 
í langan tíma.

Finnur Jóhannesson

Einnig verður þetta fordæmisgefandi fyrir 
byggingu háhýsa.

Það hafa allir möguleika á að koma 
með tillögur að uppbyggingu á þeim 
lóðum sem þeir eru umráðendur yfir 



Getur hver sem er komið með tillögu af þessari 
stærðargráðu? Þurfa aðilar ekki að sýna fram á að 
þeir hafi burði og getu til að fara í slíkar 
framkvæmdir?

en til að fá þær samþykktar er 
mikilvægt að þær hugmyndir séu í 
samræmi við almenna stefnu 
Akureyrarbæjar um landnotkun. 
Sumar tillögur fá brautargengi á 
meðan öðrum er hafnað, allt eftir 
aðstæðum.

Húsakönnun:
Skrá skal húsin í Hugin skv. leiðbeiningum 
Minjastofnunar Íslands. Þá er að mati 
Minjastofnunar æskilegt að óháðir fagaðilar vinni 
húsakönnun.

Húsakönnun hefur verið unnin og 
skráð í samráði við Minjastofnun. Sá 
aðili sem vann verkið er fagaðili og 
ekki er talin þörf á að fá anna aðila í 
verkefnið þar sem Minjastofnun er 
umsagnaraðili deiliskipulagsins og 
liggur því fyrir álit óháðs aðila um 
málið.

Minjastofnun

Deiliskipulag:
Minjastofnun telur niðurrif Lundar, þá sérstaklega 
íbúðarhússins, rýra gildi byggðarinnar í þessum 
hluta bæjarins. 

Lundur hefur þvi miður verið í mikilli 
niðurnýslu í langan tíma og er bænum 
ekki til prýði. Uppbygging til 
samræmis við breytingu á 
deiliskipulagi mun þannig 
betrumbæta umhverfið til mikilla 
muna. Umrætt hús er ekki friðað og 
þó svo að núverandi húsi hafi verið 
hluti af landbúnaðarstarfsemi á sínum 
tíma er það ekki talin nægjanleg 
ástæða til að vernda þau í ljósi 
núverandi ástands.


